

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

หมายเหตุ กรณีจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการได้ ต้องได้รับการแจ้งกรอบอัตราค่าจ้าง และได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินดอกเบี้ยวอันเกิดจากเงินกลางก่อน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

ลงชื่อ อังคณา บุญสิทธิ์  
(นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี

สำเนาถูกต้อง  
ลงชื่อ สุนีย์ เทียนมงคล  
(นางสาวสุนีย์ เทียนมงคล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี  
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

## ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขที่ ประจำตัวสอบ	ชื่อ-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๓	นางสนธยา แย้มไสย	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ - ๘ นำไปรับรองแพทย์ ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติธนบุรี อาคารกรมคุมประพฤติ (เดิม) ชั้น ๔ ถนนพราณนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์ จะเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในครั้งนี้
๒	๐๐๘	นางสาวสุภัค นาคแนวนาม	
๓	๐๐๙	นางสาวเยาวเรศ นาคแนวนาม	
๔	๐๑๗	จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ เซียงอึ้ง	
๕	๐๐๔	นางสาวเกษมณี แย้มพักตร์	
๖	๐๐๖	นางสาวสุนิสา พิกนิกรณ์	
๗	๐๐๕	นางสาวศรัญญา โนมะยา	
๘	๐๐๓	นางสาวสุธิตา แช่ตั้ง	
๙	๐๑๘	นางสาวชญาภา บุญเกิด	
๑๐	๐๐๒	นายโกวิทย์ เอี่ยมพรเลิศ	
๑๑	๐๑๑	นางสาวรัตนาวลี สังข์อยู่	
๑๒	๐๐๗	นายสุเมธ ข้าภิบาล	
๑๓	๐๑๖	นายพิสุทธิ์ เย็นใส	
๑๔	๐๑๒	นางสาวณัฐนัน ข้าหาญ	
๑๕	๐๐๑	นางราตรี พงศ์พิพัฒน์	